

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2558

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

## "สมคิด" มั่นใจเศรษฐกิจดีดกลับ



### ต่างชาติลงทุนจริงใน 6 เดือนให้สิทธิพิเศษเพิ่ม

“สมคิด” ปลื้ม “บีบีทู” ไปยูเอ็นประสบความสำเร็จ สร้างผลดีกับประเทศช่วยลดแรงกดดันในเวทีโลก มั่นใจไตรมาสแรกปีหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจจะดีกลับ กลุ่มนักลงทุนญี่ปุ่นมาลงทุนเพิ่มเทคโนโลยีให้สินค้าไทย แยมคลังบีโอไอเตรียมให้สิทธิพิเศษเพิ่มสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนเม็ดเงินจริงภายใน 6 เดือน เล็งนำทีมอุตสาหกรรม การค้า ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์กัญชนส่วนไทย-ญี่ปุ่น ปลาย พ.ย.-ต้น ธ.ค.นี้

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังนายอะกิระ มูราโคะชิ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (เจซีซี) และคณะผู้บริหารหอการค้าเข้าพบว่าได้สรุปสถานการณ์ของประเทศไทยให้หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ทราบว่า ประเทศไทยไม่มีสถานการณ์อะไรที่หนักหนาจนน่าเป็นห่วง และรัฐบาลโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจชุดใหม่เข้ามาทำงานประมาณ 1 เดือน ในช่วงแรกได้พยายามให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น จากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งมาตรการออกไปได้ประมาณ 2 สัปดาห์คงต้องใช้เวลาอีกสักกระยะหนึ่งจะมีเม็ดเงินลงไปหมุนเวียนในระบบมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ได้แจ้งให้เจซีซีทราบว่าประเทศไทยได้เพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบกลุ่มคลัสเตอร์ และกระทรวงการคลังกำลังดูแลเรื่องการช่วยทำให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีความง่ายและสะดวกขึ้น และคงมีผลออกมาในไม่ช้านี้ ซึ่งทางญี่ปุ่นพอใจมาก เนื่องจากญี่ปุ่นลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดแห่งหนึ่ง สิ่งที่ต้องการให้นักลงทุนญี่ปุ่นมาลงทุนในไทย จะเน้นให้แรงจูงใจในกลุ่มที่สามารถต่อยอดเทคโนโลยีของไทยได้ หรือยกมูลค่าให้สูงขึ้น เช่น กลุ่มเกษตรแปรรูป ปิโตรเคมี และอาหาร ซึ่งจะใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งสิ้น แต่ขาดเทคโนโลยีและวิทยาการ จึงต้องการให้นักลงทุนมาลงทุนในส่วนนี้ใช้วัตถุดิบของไทยเพิ่มมูลค่าจากเดิมขายได้ราคา 10 บาท เพิ่มเป็นขายได้ 100 บาท และต้องการให้นักลงทุนมาลงทุนเดี่ยวนี่เลย ไม่ต้องรอดูสถานการณ์ถึงปีหน้า โดยกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) อยู่ระหว่างออกมาตรการพิเศษให้นักลงทุนที่ลงทุนเม็ดเงินจริงๆในช่วง 6 เดือน คือ ไตรมาส 4 ปีนี้และไตรมาส 1 ปีหน้า

“ผมได้แจ้งให้นักลงทุนญี่ปุ่นทราบถึงการลงทุนในซูเปอร์คลัสเตอร์ อยากให้เขาเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยต้องการเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็ตรงกับความต้องการของเจซีซีที่อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ พาวีสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ของญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มเอสเอ็มอีญี่ปุ่นจะมีเทคโนโลยีที่สูงมาก ตรงกับที่ประเทศไทยต้องการพอดี ซึ่งประมาณปลาย พ.ย.หรือต้น ธ.ค.นี้ ผมจะเดินทางไปญี่ปุ่น แต่การเดินทางไปครั้งนี้ไม่อยากจะแค่เป็นการเจรจาการค้า แต่อยากให้เป็นการเจรจาหลายกระทรวงร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรม การค้า การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ ให้มีลักษณะเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันทั้งเศรษฐกิจและสังคม จึงเสนอเขาประสานกับทางการญี่ปุ่นด้วย”

นอกจากนี้ ใต้หรือถึงเส้นทางรถไฟซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจมาก โดยเฉพาะเส้นทาง ตะวันตกเชื่อมตะวันออกหรืออีสเวสต์คอร์ริดอร์ เส้นทางมาบตาพุด-กรุงเทพฯ-เพชรบุรี-ราชบุรี -กาญจนบุรี ออกไปถึงพม่า ระหว่างเส้นทางนี้จะมีโรงงานของญี่ปุ่นจำนวนมาก ซึ่งสิ่งที่ทางญี่ปุ่นมองว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากคือ ในปัจจุบันญี่ปุ่นไปลงทุนในเขมร เวียดนาม ไทย เมียนมา แต่ละแห่งแตกต่างกันและผลิตสินค้าซ้ำๆแล้วส่งออก เมื่อมีเส้นทางรถไฟมาเป็นตัวเชื่อม นักลงทุนญี่ปุ่นจะสามารถออกแบบกระบวนการผลิตได้ว่า การไปลงทุนในประเทศไหนจะผลิตอะไรแล้วนำมาเชื่อมโยงกันผ่านเส้นทางรถไฟส่งสินค้าไปพม่า หรือออกทะเลทางมาบตาพุดได้ จึงได้แจ้งไปยังนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคมให้เร่งดำเนินการสำหรับเส้นทางนี้ ทั้งนี้ นักลงทุนญี่ปุ่นสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาเส้นทางรถไฟได้ โดยการรวมกลุ่มกันตั้งเป็นกลุ่มกิจการร่วมค้า แล้วยื่นข้อเสนอมาทางกระทรวงคมนาคม เจรจากันได้ว่าสนใจจะเข้ามา ร่วมเส้นทางช่วงไหนหรือมีวิธีการดำเนินการอย่างไร

นายสมคิด กล่าวด้วยว่า ใต้คุยกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ถึงการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ผลจากความสำเร็จที่นายกรัฐมนตรีไปยูเอ็นครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นผลดีมาก จากการที่ในต่างประเทศมองไทย เชื่อว่าแรงกดดันต่างๆจากนี้ไปจะน้อยลง ถ้าภายในประเทศสงบขึ้น และแรงกดดันจากนอกประเทศลดน้อยลง และรัฐบาลทำงานหนักอย่างนี้ก็เชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้น

“การไปยูเอ็นของท่านนายกประสบความสำเร็จสูงมาก นั่นเป็นตัว Breakthrough หรือการฝ่าอุปสรรคด้านการต่างประเทศ น่าจะเป็นสัญญาณ ที่ดี จะส่งผลหลายเรื่องที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ทั้งไอยูยูและไอเคโอ”

นายสมคิด กล่าวด้วยว่า ทางญี่ปุ่นได้ถามว่าเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายปีนี้ของไทยจะเป็นอย่างไร ซึ่งได้ตอบไปว่าถ้าปริมาณเงินหมุนเวียนลงไปทันไตรมาสสุดท้าย และถ้ากระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนการส่งออกได้ดีพอ บวกกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่กำลังจะดีขึ้นจากทั้งอเมริกาและยุโรป คิดว่าไตรมาส 1 ปีหน้าสถานการณ์น่าจะพลิกกลับได้แล้ว ทุกอย่างน่าจะดีขึ้น โดยเฉพาะการที่ยูเอ็นหรือสหรัฐ-อเมริกามีท่าที่เป็นมิตรกับไทยมากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีมาก ทำให้นักลงทุนญี่ปุ่นมองเมืองไทยอย่างมีความมั่นใจมากขึ้น หวังแต่ว่าจะไม่มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเมืองไทยอีก เราเสียเวลาไปแล้วเกือบ 10 ปีแล้ว

สำหรับการส่งออก กระทรวงพาณิชย์กำลังส่งคนเพิ่มไปเจาะตลาดเมืองใหญ่ของจีนซึ่งมีกว่า 20 เมือง แต่ขณะนี้ทูตพาณิชย์อยู่ไม่กี่คน แต่ประเทศเดี๋ยวกี้มีโอกาสจะเพิ่มตลาดได้มากแล้ว และอิหร่านกำลังจะเปิดประเทศอีกครั้ง ที่โตโยตำมันใจว่าจะส่งออกได้มากขึ้น เพราะจะไปขายสินค้ากับอิหร่าน โดยเดือนที่ผ่านมาโตโยต้าส่งออกได้เพิ่มมากขึ้นพอสมควร มันใจไตรมาสสุดท้ายส่งออกได้ 70,000 คัน อิหร่านและตะวันออกกลางเป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจ

## ข่าวจากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ทำกินถิ่นอาเซียน : ห้องแล็บสินค้าเกษตรในเออีซี : โดย...อาหมัด เบ็ญญาหวัง

คมชัดลึก



ตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง 3 เดือน หรือ 90 วันเท่านั้น การรวมตัวของกลุ่มประเทศในอาเซียนมาเป็นหนึ่งเดียวภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ที่เราจะต้องทุ่มกำลังเข้าแข่งขันกัน จะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องกำหนดกรอบมาตรฐานของสินค้าเกษตรและอาหารเหล่านี้ให้ได้ มาตรฐานเดียวกัน ไม่ใช่ใครมีสินค้าเกษตรในมือแล้วสามารถส่งไปขายในกลุ่มเออีซีได้อย่างตามอำเภอใจ เพราะเราต้องคำนึงถึงหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เรื่องการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ภายใต้กรอบกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการตกลงหรือได้ยอมรับผลการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่ต้องผ่านห้องแล็บมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยไม่ต้องมีการตรวจวิเคราะห์ซ้ำ ซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยรับรองและสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรในระดับสากลได้

แต่...ปัญหามีอยู่ว่าปัจจุบันมีห้องแล็บของไทยยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กว่า 120 แห่งทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นห้องแล็บของโรงงานเอกชน ขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน อาทิ สปป.ลาว และกัมพูชา ยังไม่มีห้องแล็บมาตรฐานที่ว่านี้ด้วย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มองว่ามีความจำเป็นและถึงเวลาที่เราควรจะให้ห้องแล็บของไทยเข้าระบบเพิ่ม และพัฒนาห้องแล็บของประเทศเพื่อนบ้านสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อยกระดับขีดความสามารถตรวจสอบสินค้าเกษตรกลุ่มอาเซียนรองรับการค้า-ตลาด ในเออีซีต่อไป

เรื่องนี้ ท่านพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการ มกอช. บอกว่า ขณะนี้ มกอช. กำลังจัดทำโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านระบบห้องปฏิบัติการของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมุ่งพัฒนาห้องแล็บทดสอบ

สอบสินค้าเกษตรและอาหารภาครัฐของ สปป.ลาว รวมทั้งห้องแล็บภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาของ ไทยที่อยู่ในภูมิภาคการค้าไทย-ลาว ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานในรายการทดสอบสินค้าเกษตรและ อาหาร โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพิ่มขึ้น

เบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานที่มีห้องแล็บอยู่ในภูมิภาคการค้าไทย-ลาว เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับจากแล็บไทยและแล็บลาว รวม 32 แห่ง จากนั้น มกอช.ได้ประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโดยได้คัดเลือกห้องแล็บ 3 แห่งเข้าร่วมโครงการนำร่อง ได้แก่ ห้องแล็บของ สปป.ลาว 2 แห่ง และห้องแล็บของไทย 1 แห่ง คือ บริษัท คอร์นโปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อต่อยอดและขยายผลการ พัฒนายกระดับขีดความสามารถห้องแล็บดังกล่าวให้เข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ต่อไปนี้

เพราะถึงอย่างไรเสีย อนาคตห้องแล็บทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารของไทยต้องได้รับการพัฒนา เข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 อยู่แล้ว เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศคู่ค้า ซึ่งจะ ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สินค้าเกษตรไทยให้สามารถรองรับการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม อาเซียนหลังเปิดตลาดเออีซี

อย่าลืมนะครับว่า อนาคตคาดกันว่าเราต้องมีการค้าทั้งภายในและนอกตลาดเออีซีด้วยครับ!

ทำมาหากิน : จากทำนาใช้เคมีสู่ 'เกษตรอินทรีย์' วันนี้ 'ขวัญน้ำอ้อย' ส่งออกปีละ 250 ล.

: โดย ดลมนัส กาเจ



เวลาผ่านไป 15 ปีเต็มๆ ที่เกษตรกรบ้านศิริพัฒนา ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร รวมตัวตั้งกลุ่ม เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม เพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ภายใต้เครื่องหมาย การค้า “ขวัญน้ำอ้อย” จนสามารถขยายเครือข่ายได้ถึง 5 จังหวัด เน้นส่งออก 90% สร้างรายได้เข้ากลุ่มปีละ กว่า 250 ล้านบาท ล่าสุดตั้งบริษัท อีสานไทยออร์แกนิกส์ จำกัด เพื่อส่งออกเองในปี 2559 ประเดิมที่ ประเทศจีน

สายัณต์ สีถาน กรรมการ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม บอกว่า เดิมทีชาว ต.ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง มีอาชีพทำนาเป็นหลัก โดยใช้เคมีทั้งปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช และยาฆ่าแมลง ทำให้สภาพ ดินเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว กุ้ง หอย ปู ปลา ในท้องนาในฤดูน้ำหลากก็หายไปหมด เกษตรกรสุขภาพเริ่มแย่ ทำนาได้ข้าวขายในราคาถูกลง จึงปรึกษากับพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อข้าว ได้รับคำแนะนำว่า ปัจจุบันตลาดใน

ต่างประเทศหันมาสนใจข้าวที่ปลอดจากสารเคมี โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์กำลังมากแรง จึงปรึกษากันและศึกษารายละเอียดเพิ่ม จึงตัดสินใจพลิกหน้าที่บ้านศิริพัฒนา ต.น้ำอ้อม มาปลูกข้าวอินทรีย์ในปี 2543 หรือ 15 ปีที่แล้ว

“แรกๆ ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไร พอลงมือจริงๆ เห็นได้ผล คือที่นามีสภาพดินที่ร่วนขึ้น ต้นทุนการทำนาลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีที่แพงหลายเท่าตัว เรามาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยคอก ยาฆ่าแมลงที่มาจากสารสกัดธรรมชาติที่ถูกลงกว่า ซึ่งส่วนใหญ่ทำเอง สามารถลดต้นทุนได้ไร่ละกว่า 2,000 บาท” สายัณต์กล่าว



วิทยา ประจิบตรสุม เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชป.รังสิต

กระนั้นในช่วงแรก สายัณต์ยอมรับว่า เกษตรกรได้กำไรไม่มากนัก เพราะต้องจ้างทุกอย่าง กระทั่งในปี 2548 ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐติดตั้งเครื่องสีข้าวขนาดกำลังผลิตวันละ 5 ตัน ต่อมาได้งบประมาณจากผู้ว่าฯ ซีอีโอ กว่า 6 แสนบาท สามารถขยายโรงสีมีกำลังผลิตวันละ 12 ตัน รวมถึง รถตัด รถไถนา รถกระบะ เครื่องแพ็คสุญญากาศ เครื่องซังขนาด เครื่องเย็บกระสอบ เครื่องซัง เครื่องกะเทาะเปลือกข้าว และอื่นๆ จนสามารถผลิตข้าวสารเองภายใต้แบรนด์ “ขวัญน้ำอ้อม” และมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี 2551 ผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร ต่อมาได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก บีซีเอส/ยูเอสดีเอสสหภาพยุโรป และได้เป็นหนึ่งในสมาชิกตลาดการค้ายุติธรรม หรือแฟร์เทรด (เอฟแอลโอ) จนทุกวันนี้มีสมาชิกขยายไป 5 จังหวัด คือ ยโสธร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอำนาจเจริญ สามารถส่งข้าวอินทรีย์ได้กว่า 250 ล้านบาท แต่ที่ผ่านมาจะส่งผ่านบริษัทผู้ส่ง 5-6 ราย ล่าสุดเราได้ตั้งบริษัท อีสานไทยออร์แกนิกส์ จำกัด เพื่อส่งออกเอง ประเดิมออกไปยังจีนในปี 2559 นี้

ประพน อีสา เกษตรกรวัย 70 ปี จาก ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร หนึ่งในสมาชิกกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม บอกว่า มีที่ทำนา 26 ไร่ หลังจากปลูกข้าวอินทรีย์ทำให้ลดต้นทุนการทำนา จากเดิมต้องลงทุนไร่ละ 4,800 บาท เหลือ 2,400 บาท ทำให้มีเงินเหลือใช้บ้าง เพราะข้าวอินทรีย์ราคาดี กิโลกรัมละ 14-16 บาท ถ้าข้าวธรรมดากิโลกรัมละราว 13 บาท เท่านั้น